

Số: /TB-UBND

Cẩm Tân, ngày tháng năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc phòng trừ sâu cuốn lá, rầy nâu, rầy lưng trắng vụ Mùa năm 2023

Kính gửi: - Các đồng chí Trưởng thôn và bà con nhân dân trong xã;
- Các thành viên BCD sản xuất nông nghiệp xã phụ trách thôn.

Trong những ngày vừa qua thời tiết diễn biến phức tạp, có mưa và dông, ngày nắng nóng và ẩm độ cao, đây là điều kiện thuận lợi cho sâu cuốn lá, rầy nâu, rầy lưng trắng phát sinh phát triển và gây hại.

Trước yếu tố thời tiết và tình hình sâu bệnh nêu trên, để đảm bảo cho cây lúa mùa sinh trưởng và phát triển tốt. UBND xã đề nghị các đồng chí Trưởng thôn thông báo rộng rãi, kịp thời cho bà con nhân dân thường xuyên kiểm tra diện tích lúa mùa và thực hiện một số biện pháp phòng trừ sâu, bệnh đối với cây lúa mùa như sau:

*** Đối với sâu cuốn lá:**

Dự kiến sâu non lúa 5 sẽ phát sinh, phát triển và gây hại vào khoảng 11 – 16/7. Chỉ phun trừ khi có mật độ sâu từ 25-50 con/m² đối với giai đoạn lúa đẻ nhánh, 10-20 con/m² đối với giai đoạn đòng trỗ, phun trừ hiệu quả nhất khi sâu ở tuổi 1 đến tuổi 2, bằng một trong số loại thuốc đặc hiệu như: Padan 95 SP, Patox 95 SP, Regent 800 WG, Clever 150 SC, Ammate 150 SC... hoặc các loại thuốc có hoạt chất Indoxacarb, Cypermethrin, Abamectin, Emamectin Benzoate, Chlorantraniliprole,...

Giai đoạn lúa đẻ nhánh, đang còn đền bù về số lá, số nhánh ra. Vì vậy chỉ phun thuốc khi mật độ sâu đến ngưỡng gây hại, để bảo vệ thiên địch; Có thể kết hợp thuốc trừ sâu với thuốc trừ bệnh (nếu ruộng lúa đang bị bệnh) để phun trừ.

*** Đối với rầy nâu, rầy lưng trắng:**

Dự kiến lúa 5 rầy cám nở đầu tháng 7 do mật độ thấp nên không phải phòng trừ, tiếp tục theo dõi sự tích lũy mật độ và gây hại vào đầu – giữa tháng 8 gây hại trên diện rộng giai đoạn cây lúa làm đòng - chín sữa. Đây là lúa rầy hại mạnh trong vụ cần phải quan tâm chỉ đạo quản lý thật chặt để phòng trừ hiệu quả.

Các loại thuốc phòng trừ rầy có hoạt chất: Acetamiprid, Imidacloprid, Pymetrozine, Buprofezin, Chlorantraniliprole 35%... (như thuốc: Chees 50SC, Apta 300WP, Sutin 50SC, Chatot 600WG, Conphai 10WP, Prevathon 5SC ...).

Lưu ý: Phun thuốc theo nguyên tắc 4 đúng, sử dụng thuốc theo hướng dẫn trên bao bì và thu gom bao bì sau sử dụng vào đúng nơi quy định.

UBND xã đề nghị các đồng chí Trưởng thôn và bà con nhân dân quan tâm

thực hiện tốt các nội dung thông báo trên để cây lúa mùa sinh trưởng và phát triển tốt./

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu NN.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trịnh Minh Chung